



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สง.ผตปค.	869
เลขที่	
วันที่	24 ม.ย 59
เวลา	11.35 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๒๙๘๗

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุประเด็นการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

เรียน อปค. ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.ภพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการนี้ เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอให้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการรายงานความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อ วช. จักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหรือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>๑. การสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในหลายๆ เรื่อง เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สูง การริเริ่มโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และอื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น ขอให้สร้างความรับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่บุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้สานต่อการพัฒนาต่างๆ ที่พระองค์ได้วางแนวทางไว้ด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ขอให้ มท. ใช้กลไกที่มีอยู่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย เพื่อให้ประชาชนสามารถนำหลักปรัชญาดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจำวันได้</p> <p>๒. การดำเนินคดีเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว</p> <p>การดำเนินการฟ้องร้องเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว จะแบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง คือ การก่อความเสียหายให้กับรัฐของนโยบายรับจำนำข้าว และการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาของกฎหมาย มิเช่นนั้นรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอาจโดนฟ้องร้องในเรื่องการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการทุกท่านปฏิบัติงาน ด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักด้วย</p> <p>๓. การติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>ให้ กทม. ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆ และให้บำรุงรักษากล้องที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ ให้บริหารจัดการให้กล้องวงจรปิดของ กทม. สามารถเชื่อมโยงต่อกับกล้องวงจรปิดของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งของประชาชนด้วย</p> <p>๔. การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ</p> <p>ขอให้ กทม. ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะตามแผนงานที่วางไว้ โดยห้ามมีการค้าขายบนพื้นผิวจราจรเป็นอันขาด ส่วนบนพื้นที่ทางเท้าอาจผ่อนผันได้เป็นบางจุดโดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องมีการจัดร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>๕. การดูแลการจุดโคมลอย</p> <p>ปัญหาการจุดโคมลอยเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมทั้งยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาก็สืบเนื่องมาจากการจุดโคมลอย จึงให้ ปก. ประสานกับกระทรวงคมนาคมว่า</p>	<p>ปก. (กสภ., ทุกสำนัก/ กอง.)</p> <p>-</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>ปก.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>จะสามารถออกกฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยโคลนลอยได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ให้รวมถึงการจุดบั้งไฟ และให้เร่งพิจารณาออกเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย</p> <p>๖. การป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ ขอให้ ผวจ. นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันวางมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย</p>	<p>ปค. (สน.มณ.), กทม.</p>
๒.	<p>ประเด็นการติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดมท.</p>	<p>๑. การดำเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๑.๑ การดูแลพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ขอให้ กทม. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ไว้ โดยอาจถอดเป็นบทเรียนว่า ในแต่ละเรื่อง มีขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาร่วมงานสามารถเข้าใจแนวทางการดำเนินงานได้ง่ายขึ้น</p> <p>รพว.มท. ได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนี้ โดยได้ชื่นชม อส. ที่ช่วยคนแก่ข้ามถนนด้วย</p> <p>เรื่องที่พิกัดคืบหน้าของประชาชน ขอให้ใช้สถานที่พิกัดคืบหน้าที่ทาง กทม. ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้ กทม. จัดเตรียมที่นอนไว้ให้พร้อมด้วย หากมีไม่เพียงพอสามารถเสนอขอของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อได้ ทั้งนี้ ให้ กทม. จัดหาเตียงที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยอาจจัดซื้อแทนการเช่าก็ได้</p> <p>นอกจากนี้ ให้ กทม. จัดทำแผนที่บริเวณงานและป้ายบอกทิศทาง และติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ด้วย</p> <p>๑.๒ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดเพื่อเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การดำเนินงานในเรื่องนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขอขอบคุณทุกจังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ช่วยดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอเน้นย้ำในเรื่องการกระจายกลุ่มเป้าหมายที่จะเดินทางมาจากจังหวัดต้องกระจายให้ครอบคลุมทุกอำเภอและทุกตำบล และถ้าสามารถกระจายให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านได้จะเป็นเรื่องที่ดีมาก</p> <p>ทั้งนี้ โครงการที่ อปท. จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และให้ ผวจ. ในพื้นที่ที่เป็นจุดพักคอยต่างๆ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย</p> <p>๑.๓ การจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.</p>	<p>ทุกหน่วยงาน, กทม.</p> <p>ปค. (สน.อส.), สธ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน, ปค. (สส.ปค.)</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ กทม. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ดำเนินการจัดงานควบคู่ไปกับทาง กทม. ซึ่งจะจัดงานในบริเวณลานคนเมือง และสำนักงานเขตต่างๆ ด้วย</p> <p>ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ จัดกิจกรรมตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนด โดยมี ผวจ. และนายอำเภอ เป็นผู้นำ ทั้งนี้ หากระดับหมู่บ้านหรือตำบลมีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้</p> <p>นอกจากนี้ รมว.มท. ต้องการให้มีการสร้างความเข้าใจแก่ผู้มาร่วมงาน เกี่ยวกับคำกล่าวปฏิญาณ รวมทั้งการรู้จักสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานดังกล่าว โดยต้องนำไปยึดถือและปฏิบัติตามด้วย</p> <p>๒. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในบทบาทของ มท.</p> <p>รัฐบาลไม่สามารถบิดเบือนราคาตลาดได้ ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะการลดต้นทุนการผลิต หรือการชะลอการขายข้าว ดังนั้น ขอให้ มท. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องดังกล่าวแก่เกษตรกรด้วย โดยหนังสือสั่งการลงไปในพื้นที่ในช่วงนี้ ควรเป็นการสั่งการที่แจ้งแนวทางการดำเนินงานในระยะสั้นก่อน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนแนวทางการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะยาวที่จำเป็นต้องแจ้งในระยะถัดจากนี้ โดยให้เน้นเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นหลักในการประกอบอาชีพต่อไป</p> <p>ในกรณีนี้ กทม. ต้องการซื้อข้าวสารเพื่อมาจำหน่ายให้ประชาชนในกรุงเทพฯ รมว.มท. แจ้งให้ กทม. ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ข้าวที่รับซื้อต้องเป็นข้าวใหม่ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ และควรเป็นข้าวเจ้า</p> <p>๒) ควรรับซื้อข้าวที่ได้รับการแปรรูปแล้วโดยตรงจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร</p> <p>ทั้งนี้ ให้ กทม. พิจารณาเรื่องการขนย้าย และการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ และให้ ปค. เป็นหน่วยช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งในพื้นที่กรุงเทพฯ</p> <p>ให้ กทม. ประสานกับ ยผ. เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว และรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๔. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒.๕ แสนบาท)</p> <p>ให้ มท. เน้นย้ำให้พื้นที่ทราบว่า ทุกโครงการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ๙๐ วัน และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และห้ามทำในสิ่งที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาด โดยเฉพาะการห้ามดำเนินโครงการในพื้นที่เขตอุทยาน</p> <p>๕. การขับเคลื่อนงานสำคัญของกรมที่ดิน</p> <p>รมว.มท. ได้ชื่นชม ทด. ในการจัดทำข้อมูลการดำเนินงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า เป็นการริเริ่มที่ดีในการนำระบบเทคโนโลยี</p>	<p>ปค. (สน.ปท.), กทม.</p> <p>ยผ., กทม.</p> <p>ปค. (สน.ปท.)</p> <p>ทด.</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>มาประยุกต์ใช้ และให้รวบรวมรายละเอียดความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะอนุกรรมการจัดที่ดินและรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p>นอกจากนี้ การออกเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน ตามโครงการเร่งรัดงานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารสิทธิที่ดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้ตระหนักใน ๒ เรื่องคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ความถูกต้องในการออกเอกสารสิทธิ ๒) การตอบสนองในเรื่องความรวดเร็วในดำเนินงานบริการประชาชน <p>โดย ทด. อาจทำเป็นโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์การปรับการทำงานของหน่วยงานตามหลัก ๒ ข้อนี้ก็ได้</p> <p>๖. การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>ให้ มท. ประสานกับจังหวัดเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ให้เรียบร้อย และให้พิจารณาว่า ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีจะลงไปตรวจเยี่ยม นั้นมีประเด็นอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด และ มท. เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นอย่างไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p>	สป.มท.
๓.	ประเด็นข้อสั่งการของ รมว.มท.	<p>๑. การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ในพื้นที่</p> <p>ให้ มท. ใช้กลไกที่มีอยู่ในพื้นที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินชีวิต โดยโครงการที่จะจัดทำขึ้นนั้น รมว.มท. ไม่ต้องการให้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของทางราชการ และต้องมีตัวชี้วัดประกอบผลการดำเนินงานด้วย</p> <p>๒. การส่งเสริมโอท็อป</p> <p>รมว.มท. ขอขอบคุณ พช. ในการส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อป โดยเฉพาะการนำสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ พช. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าโอท็อปอย่างต่อเนื่องด้วย</p> <p>๓. การกำจัดขยะและผักตบชวา</p> <p>ให้ ยผ. รวบรวมความคืบหน้าและรายงานให้ รมว.มท. ทราบด้วย</p> <p>๔. การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม</p> <p>ขอให้ มท. ดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมถือเป็นการประเมินผลอย่างหนึ่งของผวจ. และนายอำเภอ ทั้งนี้ หากพบว่า เมื่อประชาชนมาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้ว การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมมีความล่าช้า อาจทำให้ ผวจ. และนายอำเภอตกเกณฑ์การประเมินในเรื่องนี้ได้</p> <p>๕. การดำเนินโครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบสนับสนุนเครื่องจักร)</p> <p>ให้ มท. ดูแลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในอนาคตควรหลีกเลี่ยงการดำเนินโครงการในลักษณะของการจัดซื้อ</p>	สป.มท., ปค. (กสภ.) พช. ยผ. ปค. (สน.สภ.) สป.มท.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>เครื่องจักรกล เพราะอาจทำให้ไม่คุ้มค่ากับการติดตามผลในมาตรการดูแลรักษาเครื่องจักรในระยะยาวได้</p> <p>๖. การดำเนินงาน มท. ๔.๐ ให้ มท. พิจารณาจัดทำแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็น มท. ๔.๐ และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p>๗. การเชื่อมโยงข้อมูลในบัตรประชาชน ให้ ปค. รวบรวมรายละเอียดความคืบหน้าเกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในบัตรประชาชนกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเรื่องศูนย์ข้อมูลกลาง และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p> <p>๘. การดำเนินการกับบุคคลสองสัญชาติ ให้ มท. ดำเนินการประสานข้อมูลแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคลสองสัญชาติกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกับภาคใต้ของไทยว่า มีการดำเนินการอย่างไร และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๙. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถือเป็นตัวประเมนการทำงานอย่างหนึ่งของ ผวจ. และนายอำเภอ ดังนั้น ขอให้ มท. ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย</p> <p>๑๐. การจัดทำแผนงานของ มท. ให้ มท. จัดทำแผนงาน/โครงการ ในแผนงานภารกิจหลักของ มท. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และรายงานให้ รมว.มท. ทราบ</p>	<p>สป.มท., ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p> <p>ปค. (สน.บท.)</p> <p>ปค. (สน.อส.)</p> <p>สป.มท.</p>

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน